
Người có công xây dựng Đài tưởng niệm Thuyền nhân tại Saigon Place 

 

Đối với cộng đồng người Việt, Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, và khu phố thương mại mang tên 

Saigon Place tại Bankstown là 2 di sản lịch sử vô cùng quý giá, vừa lưu lại dấu tích một thời đau 
thương của những nạn nhân của chế độ Cộng Sản, đã liều thân ra đi tìm tự do trên những chiếc ghe 

đánh cá cũ kỹ, để rồi phải chấp nhận số phận thuyền nhân không mộ giữa biển cả mênh mông, vừa 
nêu cao tinh thần quốc gia trong việc bảo tồn di tích xưa, mà Sài Gòn được vinh danh là Hòn Ngọc 
Viễn Đông, cũng chính là thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. 

  

Nhân dịp CĐNVTD/NSW sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản tại Sài Gòn 

Place vào tối Thứ Sáu 19/06/2015, Việt Luận xin giới thiệu đến quý vị độc giả cựu chủ tịch CĐNVTD 
NSW/ Úc châu Nguyễn Văn Thanh, một trong những “cánh chim đầu đàn” của cộng đồng chúng ta 
và cũng là người có liên quan rất nhiều đến quá trình xây dựng 2 di sản lịch sử nói trên. 

  

Việt Luận: Xin ông Cựu Chủ Tịch vui lòng giới thiệu đôi dòng về gia cảnh cùng những thành tích 
đóng góp của ông từ bao năm qua? 

  

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Tôi đến Úc cuối năm 1980 cùng với gia đình. Cũng như bao nhiêu người 
Việt tỵ nạn khác, việc đầu tiên là tìm việc làm, kiếm tiền xây dựng cuộc sống mới và giúp đỡ gia đình 
còn ở Việt Nam. Vì không có nghề chuyên môn, tôi đã làm công nhân qua 6 hãng xưởng trước khi thi 
được vào làm cho Bưu Điện Úc. Tôi làm cho Bưu Điện Úc được 20 năm, đến năm 2002 tôi xin nghỉ vì 
lý do sức khoẻ và cũng đúng lúc Bưu Điện Úc muốn giảm bớt nhân viên. Sau đó tôi đi học về xã hội. 
Hiện nay tôi là nhân viên xã hội làm việc cho Trung Tâm Giáo Dục Đa Văn Hoá về Rượu và Ma Túy 
(Drug and Alcohol Multicultural Education Centre). 

  

Đầu năm 1981, sau khi xin được việc làm ở Marrickville, tôi đã dọn ra khỏi East Hill Hostel đến sống ở 
Marrickville và sinh hoạt với cộng đoàn Công Giáo người Việt ở đó. Thời gian đó có nhiều thanh thiếu 
niên đi vượt biên một mình, hoặc đi với anh chị hoặc bà con. Để giúp các em vừa vơi bớt cô đơn, nỗi 
nhớ gia đình vừa có thể gặp gỡ những người đồng hương, có cùng văn hóa để giúp đỡ, hỗ trợ lẫn 
nhau, chúng tôi đã thành lập đoàn Thanh Niên Công Giáo để các em có môi trường sinh hoạt chung 
với nhau. Nhiều thành viên của đoàn Thanh Niên Công Giáo hiện nay đã thành công trong cuộc sống 
ở Úc và cũng đang sinh hoạt, đóng góp cho cộng đồng. Riêng cá nhân tôi thì từ đó đến nay tôi vẫn 
luôn sinh hoạt với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam cũng như Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở NSW. 
Trong thời gian sinh hoạt trong cộng đồng, tôi đã được trao phó nhiều nhiệm vụ trong các Ban Chấp 
Hành của Cộng Đồng Công Giáo cũng như Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW. 

  

Việt Luận: Trên những chặng đường dấn thân phục vụ cộng đồng, chặng đường nào ông đã lập nên 
kỳ công? 

  

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Trong hơn 30 năm phục vụ cộng đồng, tôi đã có may mắn được đóng góp 
vào nhiều công việc của Cộng Đồng, nhiều chương trình xây dựng cũng như nhiều cuộc gây quỹ cứu 
trợ. Tuy nhiên tôi nghĩ là những thành quả mà cộng đồng đạt được là do công sức của nhiều người 
đóng góp chứ không phải của riêng một ai hết nên tôi không bao giờ nghĩ là tôi lập được kỳ công nào 
cả. Nếu có kỳ công thì đó là của cộng đồng. Ví dụ như việc xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng 
Đồng, chúng ta đều biết là công trình đó có được là do sự đóng góp công sức, cũng như tiền bạc của 
rất nhiều người, trong nhiều năm, và trải qua nhiều nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành CĐNVTD/NSW 

  

Việc xây dựng tượng đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại Saigon Place, Bankstown cũng 
như việc đổi tên khu thương mại Bankstown Old Town Plaza thành Saigon Place cũng vậy, đó là một 
công trình chung của cả cộng đồng chúng ta. Đó là kết quả của những đóng góp, vận động của rất 
nhiều người, qua nhiều giai đoạn. Khi tôi làm Chủ Tịch CĐNVTD/NSW thì nhờ trước đây có quen biết 
với bà Thị Trưởng Bankstown Tania Mihailuk, cũng như ông Doug Shedden là cựu dân biểu vùng 

https://web.archive.org/web/20150624135630/http:/vietluan.com.au/thong-tin-nguoi-co-cong-xay-dung-dai-tuong-niem-thuyen-nhan-tai-saigon-place


Bankstown nay làm Board Director của Bankstown Sports Club nên đã được sự hỗ trợ mạnh mẽ của 
Bankstown Council cũng như Bankstown Sports Club, do đó công việc đã được tiến hành một cách 
nhanh chóng và tốt đẹp. 

  

Việt Luận: Song hành với xây dựng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, là việc đổi tên khu phố thương 

mại thành Sài Gòn Place với sự chấp nhận của Bankstown Council, và ai ai cũng mong đợi Sài Gòn 
Place có được một cổng chào để tăng vẻ khang trang. Xin ông vui lòng cho biết ý kiến? 

  

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Trước đây chúng tôi Ban Chấp Hành của CĐNVTD/NSW phối hợp với một 
số doanh nhân tại khu thương mại Bankstown Old Plaza và một vài đoàn thể, đã đề nghị với 
Bankstown Council cho xây một cổng chào theo kiểu Việt Nam tại góc đường Geenfield Parade và 
Chapel Road South, Bankstown. Sau khi nghiên cứu, Council cho biết địa điểm đó quá nhỏ, cổng chào 
không thể thực hiện theo cách thiết kế như chúng tôi đề nghị. Ngoài ra, vấn đề xây cổng chào như 
mẫu vẽ và tại địa điểm trên cũng gặp khó khăn bởi: Phải đào chân móng sâu khoảng 2-3 mét, như 
vậy phải di chuyển tất cả hệ thống ống nước, ống gas, dây điện, dây điện thoại hiện đang ở dưới mặt 
đất tại địa điểm này. Nếu làm như vậy sẽ rất tốn kém và chắc chắn công trình sẽ gặp sự phản đối 
của Council cũng như những người buôn bán chung quanh khu vực vì phải ngưng nước, điện, gas 
một thời gian khi di dời những hệ thống này. Council cũng cho biết chân bệ của cổng chào sẽ gây trở 
ngại cho vấn đề an toàn giao thông và đà ngang của cổng chào sẽ gây trở ngại cho xe chữa lửa ra 
vào nếu có hỏa hoạn xảy ra trong khu vực. Council cũng bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an ninh, phá 
hoại có thể xảy ra. Sau nhiều buổi gặp gỡ với Council, Council cho biết họ không ủng hộ dự án xây 
dựng cổng chào ở địa điểm đó vì sẽ rất tốn kém và gặp nhiều trở ngại. 

  

Trong thời gian vừa qua, Council đã tổ chức mấy lần họp để nghe ý kiến của những người quan tâm 
muốn làm một cái gì đó để quảng bá cho khu Saigon Place. Qua sự trình bày của Coucil, cũng như 
những ý kiến đóng góp của những người tham dự đã đi đến quyết định chung là cộng đồng chúng ta 
sẽ thực hiện một biểu tượng mỹ thuật để đánh dấu địa danh Saigon Place tại góc đường Greenfield 
Parade và Chapel Road South. Biểu tượng này là một bệ đá cẩm thạch đen cao 60cm ngang 2m50 có 
khắc chữ Welcome to Saigon Place và bên trên là mặt trống đồng Đông Sơn bằng đồng đường kính 
1m60. Trống đồng Đông Sơn tiêu biểu cho văn hóa Đông Sơn của người Việt thời kỳ dựng nước trong 
truyền thuyết Việt Nam và hiện nay được xem là tiêu biểu cho văn hóa Việt Nam. Bệ đá với chữ 
Welcome to Saigon Place là bảng chào mừng du khách đến thăm viếng Saigon Place. 

  

Bản phác họa về biểu tượng mỹ thuật này đã được Council Bankstown đồng ý hỗ trợ, tuy nhiên còn 
phải chờ lấy giá thực hiện thì Council mới chính thức quyết định. Về tài chánh, với sự hỗ trợ của nghị 
viên Nguyễn Quốc Toàn, nghị viên Khal Asfour, ông Matthew Stewart là Manager của Bankstown 
Council và một số nghị viên khác, CĐNVTD/NSW đang vận động Bankstown Council và Bankstown 
Sports Club hỗ trợ tài chánh cho dự án này. 

  

Việt Luận: Cám ơn Ông đã cho biết tin vui này. Những cư dân Việt tại Bankstown luôn luôn mong 

muốn làm thế nào để cái tên Sài gòn Place trở thành quen thuộc đối với cộng đồng Việt lẫn cộng 
đồng các sắc tộc khác? 

Ô.NGUYỄN VĂN THANH: Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm là làm sao để tên Saigon Place trở 
thành quen thuộc với cộng đồng Việt Nam và được nhiều người biết đến. Nhiều người còn lo ngại là 
chúng ta phải làm sao quảng bá tên Saigon Place để mai này nó không bị mai một đi. Đó cũng là sự 
lo âu chung của nhiều người chúng ta. Hiện nay tên gọi Saigon Place vẫn chưa được nhiều người biết 
đến. Có lần tôi đã nói chuyện này với bà Tania Mihailuk, dân biểu vùng Bankstown và cũng là cựu Thị 
Trưởng Thành Phố Bankstown và bày tỏ mong muốn tên Saigon Place trở thành một cái tên chính 
thức của khu phố này trong sổ danh địa của NSW (Geographical Names Register of NSW) thì bà cho 
biết việc đó rất khó khăn. Tuy nhiên bà đã chính thức tuyên bố địa danh này trong một bài phát biểu 
trong Quốc Hội NSW và điều này đã được ghi vào biên bản của Quốc Hội NSW. Bà đưa ra ý kiến 
là muốn làm cho Saigon Place trở thành một tên gọi được nhiều người biết đến thì chính cộng đồng 
người Việt cũng như những người buôn bán trong khu thương mại Saigon Place phải phổ biến rộng 
rãi tên Saigon Place đến mọi người. Bà đưa ra thí dụ như khu phố tàu China Town nằm trong vùng 
Haymarket. China Town không có trong sổ danh địa NSW, nhưng người ta quen gọi khu đó là Chiana 



Town hơn là Haymarket vì người Hoa đã quảng bá tên gọi này trên tất cả các thương hiệu của họ. Vì 
vậy nếu muốn làm cho khu thương mại của người Việt tại Bankstown được biết đến với tên Saigon 
Place thì chính người Việt chúng ta phải gọi khu phố đó là Saigon Place và quảng bá tên Saigon Place 
đến mọi người. 

  

Việt Luận: China Town, New town, Canley Heigh, Beverly Hills… luôn luôn nhộn nhịp về đêm với 

những cửa hàng ăn uống và rất được nhiều người biết đến. Tại sao cộng đồng Việt chúng ta không 
dùng hình thức như thế để quảng bá Sài Gòn Place? 

  

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Trước đây lúc bà Tania Mihailuk còn làm Thị Trưởng thành phố Bankstown, 
đã nhiều lần bà đưa ra ý kiến tổ chức chợ đêm tại Saigon Place để quảng bá Saigon Place trở thành 
khu ăn uống giống như China Town. Council dự trù: khởi đầu là mỗi tháng một lần, Council sẽ đóng 
con đường giữa khu phố Saigon Place để dựng lều và cung cấp tiện nghi. Những ai muốn bán hàng 
thì đăng ký với Ban Tổ Chức. Nếu sau này công việc diễn tiến tốt đẹp, được nhiều người ủng hộ thì 
sẽ tổ chức mỗi tuần một lần. Chúng tôi có tham khảo ý kiến một số người bán hàng trong khu vực thì 
họ cho ý kiến là khu phố trung tâm Saigon Place không có nhà hàng, tiệm ăn nên buổi tối rất vắng vẻ 
sẽ khó thu hút khách. Thứ hai là nguyên cả khu phố thương mại Việt Nam ở Bankstown hiện nay buổi 
tối cũng không đông người nên việc mở chợ đêm sẽ khó thành công. Sau đó bà Tania Mihailuk đắc 
cử Dân Biểu và tình hình cũng có nhiều thay đổi nên đề nghị mở chợ đêm không ai nhắc đến nữa. 
Tuy nhiên nếu bây giờ có người trong cộng đồng chúng ta có khả năng làm việc này thì có thể liên 
lạc với Bankstown Council hoặc nghị viên Nguyễn Quốc Toàn để có thể được hướng dẫn thêm tin tức. 

  

Việt Luận: Thành thật mà nói, ông là vị Chủ tịch rất được quý đồng hương tín nhiệm, và hợp với 
lòng người. Nếu cộng đồng người Việt cần đến ông, ông có ra ứng cử không? 

  

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Tôi không bao giờ nghĩ đến việc ra ứng cử lại, và cũng không có lý do gì để 
tôi ra ứng cử trở lại. Thời gian vừa qua, cộng đồng chúng ta đã phải khó khăn lắm mới tìm được 
những người trẻ, thế hệ một rưỡi, ra gánh vác việc cộng đồng thì tại sao chúng ta lại muốn quay trở 
lại? Tôi nghĩ Ban Chấp Hành nào cũng có những ưu và khuyết điểm. Ban Chấp Hành đương nhiệm 
cũng vậy. Nếu chúng ta thấy họ có những khuyết điểm thì chúng ta nên tìm cách hỗ trợ họ, giúp đỡ 
họ để giảm bớt những khuyết điểm đó. Nếu lần bầu cử sắp tới chúng ta không ủng hộ giới trẻ nữa, 
thì trong tương lai còn ai dám ra làm việc giúp cộng đồng. 

  

Theo đà phát triển của xã hội, cộng đồng chúng ta phải đi tới và những người trẻ phải gánh vác trách 
nhiệm lãnh đạo Cộng Đồng. Chỉ 10 năm nữa thôi, những người như chúng tôi sẽ ngồi một chỗ, hoặc 
không còn nữa. Nếu ngày hôm nay chúng ta không đào tạo giới trẻ thì 10 năm nữa ai sẽ lãnh đạo 
Cộng Đồng chúng ta? Theo tôi chúng ta phải khuyến khích, nâng đỡ và hỗ trợ giới trẻ để họ có thể 
tiếp tục phục vụ Cộng Đồng. Có như thế thì Cộng Đồng chúng ta mới tồn tại và phát triển được. 

  

Việt Luận: Ông có lời gì tâm tình cùng quý độc giả? 

  

Ô. Nguyễn Văn Thanh: Có một điều tôi luôn thao thức, muốn chia sẻ với quý vị là làm sao để cộng 
đồng chúng ta có tiếng nói mạnh trong xã hội này, được chính quyền quan tâm và hỗ trợ. Sau 35 
năm sống ở đây, tôi nhận thấy trong xã hội, ngoài cộng đồng các sắc tộc còn có những cộng đồng 
khác như những cộng đồng ở địa phương, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng sinh viên học sinh, cộng 
đồng giới tính, v.v. Cộng đồng nào có tiếng nói mạnh thì được chính phủ lắng nghe và quan tâm. 
Riêng cộng đồng Việt Nam, tiếng nói của chúng ta còn rất yếu. Mỗi khi có việc gì CĐNVTD/NSW cần 
sự lên tiếng, hoặc hỗ trợ của chính phủ, đa số sự lên tiếng chỉ là có lệ, không tạo được một áp lực 
nào như chúng ta mong muốn. 

  

Trong thời gian làm việc trong BCH/CĐ chúng tôi đã cố gắng tạo sự quan hệ giữa CĐNVTD/NSW 
và các cấp chính quyền Liên bang, Tiểu bang cũng như Địa phương được tốt đẹp hơn. Trong 4 năm 
(2009-2013), Cộng Đồng chúng ta đã có nhiều dịp gặp gỡ, đón tiếp các Thủ Hiến, Thủ Tướng, các vị 



Dân Biểu, Nghị Sĩ Quốc Hội Liên Bang cũng như Tiểu Bang. BCH cũng đã có nhiều dịp gặp gỡ riêng 
các vị Thủ Tướng, Bộ Trưởng trong chính phủ. Qua sự quan hệ gần gũi đó, những nhu cầu của cộng 
đồng chúng ta đã được chính quyền lắng nghe và hỗ trợ. Đặc biệt về vấn đề vận động chính trị, 
ngoại giao, cũng như tài chánh. Trong 4 năm đó, ngoài các ngân khoản thường xuyên chính phủ cấp 
cho các dịch vụ xã hội của cộng đồng, CĐNVTD/NSW còn được chính phủ cấp 7 ngân khoản tổng 
cộng hơn $400,000 để xây dựng tượng đài thuyền nhân, trùng tu tượng đài Chiến Sĩ Úc Việt, tu bổ 
các cơ sở của Cộng Đồng như văn phòng Bankstown, văn phòng Cabramatta và Trung Tâm 
Sinh Họat Cộng Đồng. Qua kinh nghiệm đó tôi ước mong các BCH/CĐ nên lưu tâm tạo sự quan hệ 
giữa chính quyền và Cộng Đồng luôn được gần gũi, tốt đẹp để các nhu cầu của Cộng Đồng chúng ta 
được chính quyền lắng nghe, quan tâm và hỗ trợ. 

  

Xin cám ơn Bán Tuần Báo Việt Luận đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ. Kính chúc quý Báo luôn thăng 
tiến trên đường phục vụ đồng hương. 

  

  

Việt Luận cũng tha thiết mời gọi sự hợp tác của quý độc giả qua việc cung cấp thông tin 

nếu quý vị quen biết một nhân vật nào đó, để chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, và xin phép 
phỏng vấn để giới thiệu đến bạn đọc xa gần. 

 


